

# MORES COLLAGEN

มอร์ส คอลลาเจน

NUTRINAL

## คอลลาเจน 10,000 mg.

Plus L-Arginine  
1,000 mg.



“ราชีนีแห่งความเนียนกระจ่างใส”

มอร์ส คอลลาเจน ให้คุณมากกว่าคอลลาเจน เพียงผิวที่อ่อนเยาว์อย่างที่คุณต้องการ

รสชาติ TEN BERRY  
อร่อย ละลายน้ำเร็ว และไม่ก่กลืนคาว

## คุณสมบัติของส่วนประกอบ

### คอลลาเจนจากปลาทะเล (10,000 mg.)

คอลลาเจนชั้นดีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอีลาสตินให้กับผิว ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความกระชับให้กับผิว ช่วยให้ผิวชุ่มน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ผิวชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง ไม่แห้งกร้าน และชะลอการเกิดริ้วรอย

### แอล กลูตามีน (2,000 mg.)

เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเรามีมากที่สุด ช่วยให้กล้ามเนื้อของใบหน้าแข็งแรงและกระชับขึ้น ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมให้กลับมาสดใสขึ้น ส่งผลให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง แต่งตั้งและเนียนเรียบขึ้น

### แอล อาร์จินีน (1,000 mg.)

เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยขยายหลอดเลือด ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น จึงช่วยให้การแบ่งตัวของเซลล์เกิดเซลล์ใหม่รวดเร็วขึ้น ช่วยสมานผิว ทำให้ผิวเนียนเรียบและเปล่งปลั่งมากขึ้น

### สารสกัดจากอะเซโรล่า เซอร์รี่ (250 mg.)

มีปริมาณวิตามินซีสูงมาก โดยสูงกว่าวิตามินซีที่มีในผลส้มถึง 30-80 เท่า เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนให้ชั้นผิว ทำให้ผิวยืดหยุ่นเปล่งปลั่ง ช่วยลดจุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น และเสริมภูมิคุ้มกัน

### แอล กลูต้าไธโอน (250 mg.)

เป็นกรดอะมิโน 3 ชนิดที่ประกอบเป็นไตรเปปไทด์ ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทซินเนส ซึ่งมีผลให้การสร้างเม็ดสีลดน้อยลง ทำให้ผิวขาวเปล่งปลั่งสดใสขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยจัดสารพิษภายในร่างกายและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

### แอล ซิสเทอีน (190 mg.)

เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูต้าไธโอน ช่วยเพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอนให้กับร่างกายในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมแห่งวัย ช่วยจัดสารพิษและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

### ไกลซีน (100 mg.)

เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อให้กับผิวหนัง ช่วยลดหลุมสิว รอยเหี่ยวย่น และตีนกา

### สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ (60 mg.)

มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ช่วยลดความเสี่ยงของเซลล์ผิวจากอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดำ และรอยเหี่ยวย่น ทำให้แผลจากหลุมสิวหายเร็วขึ้นและช่วยบำรุงสายตา

### กรดอัลฟาไลโปอิก (40 mg.)

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ชะลอความเสี่ยงของเซลล์ ต่อต้านการอักเสบที่ทำให้เกิดสิว

### โคเอนไซม์ คิวเทน (30 mg.)

CoQ10 มีประโยชน์สูงมาก ในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลดการเกิดฝ้า กระ และริ้วรอยแห่งวัย ชะลอความเสี่ยงสภาพของเซลล์ ทำให้ผิวพรรณกระจ่างใส ช่วยให้หลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง

### สารสกัดจากเปลือกสน (20 mg.)

มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดอัตราการเกิดอนุมูลอิสระ ตัวการสำคัญของความแก่ชรา และโรคเสื่อมต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดความหยากร้านของเซลล์ผิว ลดปริมาณการสร้างเม็ดสีที่ผิว ทำให้ผิวพรรณดูขาว กระจ่างใส และลดริ้วรอย

### แอสคอร์บิก แอซิด (20 mg.)

วิตามินซีที่ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนในการฟื้นฟูเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังกลับมามีความยืดหยุ่นเปล่งปลั่ง ช่วยลดจุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น และเสริมภูมิคุ้มกัน

### ซิงค์อะซิเนต (15 mg.)

ช่วยปรับสมดุลความมันบนใบหน้า ป้องกันสิวอักเสบ ช่วยสมานแผลจากสิวให้ดีขึ้น

